



ประกาศสำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และได้กำหนดการสอบ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑ ได้ทำการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด

๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมานิตย์ แก้วโสพรหม)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานกรุงเทพมหานคร ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อตัว-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔/๒๕๖๔	นายภาณุพงศ์ จรรยา	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับ การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๘/๒๕๖๔	นางสาวจุฑามณี เขียวมณี	
๓	๑๓/๒๕๖๔	นางสาวพิมพ์ชนก โพชะคุ้ม	
๔	๑๐/๒๕๖๔	นายระพีพันธ์ หनुพันธ์	